

# จดหมายข่าว อบต.หนองป่าก่อ

ฉบับที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

จัดทำโดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โทร. 053181699



วันที่ 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นำโดยนายอรุณทัย ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้มอบหมายให้กองช่างออกซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ 1-10 เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ



วันที่ 14 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองป่าก่อ ได้ออกตรวจลูกน้ำยุงลายเวลา ณ บ้านคีรีสุวรรณ หมู่ 7 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 16 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นำโดยนายอรุณทัย ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ และทีมบริหาร ได้ร่วมงานทำบุญฝ่ายห้วยผาคูที่บ้านศรีบุญเรืองและต้อนรับพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ออกตรวจเยี่ยมฝ่ายชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ณ บ้านศรีบุญเรือง ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



งานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองป่าก่อ นายอรุณทัย ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นางสาวสุดา ปฎิเสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อพร้อมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ผู้นำหมู่บ้านตำบลหนองป่าก่อ ทั้งสิบหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ตามโครงการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ คำแนะนำติดตามดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการทุพพลภาพและผู้ติดเชื้อ ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2566



วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งตำบลหนองป่าก่อ ในกรณีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (แทนตำแหน่งว่าง)



วันที่ 25 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้เปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (แทนตำแหน่งว่าง)



วันที่ 29 กันยายน 2566 สภากาแฟและเยาวชน ตำบลหนองป่าก่อ เข้าร่วมโครงการอบรมการป้องกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นคลั่ง (โครงการของสภาเด็กและเยาวชนอำเภออดอยหลวง)  
ณ ห้องประชุมอาคารสุขภาวะประจำตำบลโชคชัย อำเภออดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

